



ประกาศเทศบาลตำบลสระซุด
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลสระซุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลังการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้ายส การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือนการลงโทษและการให้พ้นจากตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมไปถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นระบบที่ยึดถือหลักคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Governance) เพื่อให้สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เทศบาลตำบลสระซุดจึงประกาศใช้นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างส่วนราชการ ระบบงาน และอัตรากำลัง ดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างส่วนราชการ ระบบงาน และกรอบอัตรากำลัง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกส่วนราชการรวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง

๒. ด้านการสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามกรอบอัตรากำลัง เพื่อให้เทศบาลตำบลสระซุดมีอัตรากำลังเพียงพอและเหมาะสมกับดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

๓. ด้านการพัฒนาบุคลากร ดำเนินการส่งเสริมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างให้มีการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของเทศบาลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีคุณธรรมจริยธรรม

๔. ด้านระบบสารสนเทศบุคลากร ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตำบลสำนารายณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

๕.ด้านสวัสดิการและสร้างแรงจูงใจบุคลากร ดำเนินการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด และเสริมสร้างความมั่นคง ชำนาญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวินัย พรหมสุรินทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลสระซุด